
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
ครั้งที ่๑/๒๕๕๔ วันที ่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ เปนตนไป 

ณ หองประชุม ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี
--------------------------------- 

ผูมาประชุม 
  ๑ นายนรินทรรัชต  พิชญคามินทร     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี
  ๒ นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา        ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๓ นายวีรศักด์ิ  ครองลาภเจริญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบุร ี
  ๔ นายสุขสันติ  พักธรรมนัก           ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน  
  ๕ นายธีรศักด์ิ  เดนดวง                รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  
  ๖ นางจินตนา  บุญพร   รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน   
  ๗ นางสาวอมรรัตน  สุธา           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
  ๘ นายวิเชียร  พันธุสุข                สาธารณสุขอําเภออินทรบุร ี
  ๙ นายทองหลอ  เปลี่ยนพันธ       สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
๑๐ นายศิริชัย  นาคพนม            สาธารณสุขอําเภอทาชาง 
๑๑ นายสมนึก  ศรีใสดี              สาธารณสุขอําเภอคายบางระจัน 
๑๒ นายวีรชัย  บริบูรณ           สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงหบุร ี
๑๓ นายยรรยง  นาคมา                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนสาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑๔ นายสุพจน  อยูสุข            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๑๕ นายวัชรพันธ  ศรีสวัสด์ิ  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
๑๖ นางทิพวรรณ  สอนสะอาด           หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร 
๑๗ นางวันดี  วิรัสสะ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
๑๘ นางวังจันทร  กิตติภาดากุล           หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๑๙ นางยุพา  โชติกะพัฒน                   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๒๐ นายประโยชน  ยอดรัก           หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม 
๒๑ นางรําเพย  ตูทอง            หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
๒๒ นางสาวสมปรารถนา  มหาผล           หัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๒๓ นางอุไรศรี  ขํานุรักษ                   หัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
 

ผูไมเขาประชุม               
  ๑ นางสาวนวลจันทร  คงพานิช           นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา สสจ.สิงหบุร ี
  ๒ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองฯ 
 

ผูเขารวมประชุม 
  ๑ นายนิรันดร  ชัยศรีสุขอําพร         นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สาขาสูตินรีเวชกรรม  

โรงพยาบาลสิงหบุร ี 
  ๒ นายเดชา  สุคนธ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สคร ๒ สระบุร ี    
  ๓ นางศรีสุดา  ผิวนิล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  สสจ.สิงหบุร ี
  ๔ นางศรีสุวรรณ  คลายดี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๕ นางวีรยา  บรรจง   หัวหนางานรักษาพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสิงหบุร ี  
  ๖ นางสิลินทิพย  ชัยบุรินทร               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลทาชาง  
  ๗ นางเกษมสุข  จันทรงาม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลบางระจัน 
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  ๘ นางนลินลักษณ  อิ่นคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สิงหบุร ี
  ๙ นางนิตยา  บุญปน           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สิงหบุร ี
   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. นายนรินทรรัชต  พิชญคามินทร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
สิงหบุร ี เปนประธานดําเนินการประชุม  มีวาระการประชุม ดังน้ี 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

1.1 งบไทยเขมแข็ง  ตาม พรก.ป ๒๕๕๓ ใหดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  สวน พรบ. 
ป ๒๕๕๔  ใหเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔   จากการตรวจสอบขอมูลจังหวัดสิงหบุรี พบวา ยังมีรายการที่ 
นาจะเปนปญหา  ซึ่งกลุมงาน/งานที่เกี่ยวของจะรายงานใหทราบตอไป   สําหรับ พรบ.ป ๒๕๕๔   มีแนวโนมไมทันเวลา
ในบางรายการ  ควรรีบเรงดําเนินการในสวนที่สามารถดําเนินการได  คาดวากระทรวงฯคงเรียกประชุมติดตาม
ความกาวหนา  ขอใหติดตามดูรายละเอียด และพิจารณาแนวทางการแกปญหา ถาติดขัดตรงไหนใหรีบแจง ผูบริหาร 
จะไดช้ีแจงไดถูกตอง รัฐบาลและกระทรวงฯใหความสําคัญและติดตามเรื่องน้ีอยางใกลชิด   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.2 นโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต) ที่ผานมาจังหวัดสิงหบุร ีมี รพ.สต. เขาเกณฑ 

คอนขางนอย มีการปรับบุคลากร จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง รพ.สต.เครือขาย โดยจะเพิ่มเชิงปริมาณใหครอบคลุม
มากข้ึน  และพัฒนาดานคุณภาพดวย  มีการเชิญสาธารณสุขอําเภอมาพูดคุย ไดขอสรุประดับหน่ึง  สวนอื่น ใๆหเจาของ 
CUP ดูแลเพิ่มเติม    สวนเรื่องบุคลากรที่ขาดแคลน   ทราบมาวา รพ.อินทรบุรี มีตําแหนงพนักงานราชการวาง (พยาบาล) 
๗ ตําแหนง  ตองดูวาผูที่จะมาควรตองมาใชตําแหนงของ รพ.อินทรบุรี  โดยอาจใหไปทํางานในพื้นที่ตางๆตามความจําเปน  
ที่ใหความสําคัญประเด็นแรก ควรเปน รพ.สต.ที่ยังไมมพียาบาลประจํา มอบกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ และงานบุคลากร 
ดําเนินการควบคูกันไป เพื่อประโยชนคือ รพ.สต.มีบุคลากรครบตามเกณฑ และ รพ.อินทรบุรีไมตองไปแบกรับ 
ภาระเรื่องบุคลากร ตองวางระบบใหดี อาจเปดโอกาสใหพยาบาลที่ตองการยายออกมาอยู รพ.สต กอน สวนเด็ก
จบใหมก็เขาไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในสวนของการปรับภาพลักษณ และงบดําเนินงาน  ใหรีบเรงเรื่องการ
กอหน้ีผูกพัน เรื่องปายใหทําการปรับปรุง สวนงบที่ยังคาง เรื่องสารสนเทศใหรีบดําเนินการ รวมทั้งเรื่องฐานขอมูลดวย 
ขอกําหนดวาเรื่องที่คางทั้งหมดจากป ๒๕๕๓ และป ๒๕๕๔ ควรดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ควบคุม กํากับ ติดตาม จะมีหนังสือใหรายงานเรื่องการจัดซื้อจัดจางสงไปให 
ขอใหกรอกแบบฟอรมสงตามเวลาที่กําหนดดวย   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.3  การประชาสัมพนัธ เรื่องการรักษาฟรี ๔๘ ลานคนใชบัตรประชาชนใบเดียว และเรื่องการเพิ่มไอโอดีน  

เพิ่ม ไอคิว ซึ่งเปนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหรีบดําเนินการ   ขอใหติดปายประชาสัมพันธ
ทุกสถานบริการ เรื่องขนาดของปาย ใหทําตามกําลังเงินที่ม ีตามความเหมาะสม ไมสิ้นเปลืองจนเกินไป เชน รพ.สต.
ควรมีขนาดใหญ มองเห็นชัดเจน  ควรมี center ชวยคิด  อาจดูในเวปไซดแลวนํามากําหนดขนาดตามความเหมาะสม 
จะไดเหมือนๆกัน เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน ไดเห็นเปนนโยบายที่ชัดเจนของกระทรวงฯ  มอบกลุมงาน
ประกันสุขภาพติดตามดวย     

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.4  นโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาล   ตอยอดจากโรงพยาบาล ๓ ดี   มี ๒ เรื่อง ไดแก การเพิ่ม 

The best และลดความแออัด   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๑.๕ นโยบายเรื่องไอโอดีน เนนการกระจายยาใหไปถึงหญิงต้ังครรภทุกคน  รวมทั้งเรื่องการคุมครองผูบริโภค 
เชน การตรวจ ซี่อี๊ว นํ้าปลา เกลือ ตองมีสวนผสมของไอโอดีนตามมาตรฐานที่กําหนด อย.นอยตองสุมตรวจ
ตามครัวเรือน  และงานสงเสริมสุขภาพฯตรวจไอโอดีนในปสสาวะในหญิงต้ังครรภ 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.6 โครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว เปนนโยบายใหม เริ่มโครงการครั้งแรกที ่
กลุมจังหวัดอันดามัน  เรื่องกําหนดแหลงทองเที่ยวยังมีขอแตกตาง    เน่ืองจากจํานวนนักทองเที่ยวแตละจังหวัดม ี
ไมเทากัน มีการ survey ทําตัวแทนในภาพจังหวัด/อําเภอ/ตําบล คงตองมีเวทีแลกเปลี่ยนกัน  โดยจังหวัดลพบุรี
เปนเจาภาพดูแลในภาพของจังหวัด จังหวัดชัยนาทดูภาพอําเภอ และจังหวัดอางทองดูภาพตําบล สําหรับเรื่องเกณฑ 
แบงเปน เกณฑดานสาธารณสุข ไดแก การควบคุมโรคระบาดและโรคติดตอที่สําคัญ ๕ โรค ตองมีอุบัติการณของโรค
ในปที่ผานมาไมมากกวาคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป ความปลอดภัยดานอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม (ตลาดสดนาซื้อ 
อาหารสะอาด รสชาติอรอย  โรงแรมนาอยูนาพัก)  และเกณฑดานระบบบริการสุขภาพ ไดแก   ระบบบริการทาง 
การแพทยในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ผานเกณฑมาตรฐาน  EMS ตอง coverate สูงไดมาตรฐาน สปา  ซึ่งยังตอง
ศึกษาตอไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.7  โครงการฝงรากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เปาหมายจังหวัดสิงหบุรี ๘๐ ราย ดําเนินการแลว ๑๐ ราย  

ชวงน้ีจะมีสถาบันทันตกรรมมาดําเนินการที่โรงพยาบาลอินทรบุร ีขอบคุณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ชวยกันดําเนินการ  
คาดวาผลการดําเนินงานจะไดตามเปาหมาย   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.8 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เปาหมายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการดําเนินงานตอง 

ไดครอบคลุมรอยละ ๒๐ ของสตรีกลุมอายุ ๓๐-๖๐ ป ขอให รพ./สสอ. นําเสนอความกาวหนา  ผลการดําเนินงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ทุกเดือน  ฝากกลุมงานควบคุมโรคดวย   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๑.๙ เรื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัด 
     ๑.๙.๑ โครงการตรวจสุขภาพพระฯ  เน่ืองจากมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  มีการจัดทํา 

โครงการหนวยแพทยพระราชทานเคลื่อนที่   สําหรับพระภิกษุ   สามเณร  ในพระราชูปถัมภ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมารฯ  ในภาพรวมของประเทศ ผูวาราชการจังหวัดติดตามเรื่องน้ีอยู จะไดนําโครงการฯมาเปนรมเดียวกัน 
ใหงานสงเสริมสุขภาพฯเปนผูประสานงาน ซึ่งไดประสานงานไปในระดับหน่ึงแลว  เรื่องตรวจสุขภาพทราบวามีการ
นัดหมายโรงพยาบาลอินทรบุรเีปน center ทําเรื่อง lab สวนเรื่องการเปดตัวโครงการฯ ใหงานสงเสริมสุขภาพฯ
ติดตาม มีกําหนดเปดตัวประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๑.๙.๒ เรื่องยาเสพติด  ชวง ๓ เดือนแรกของป  มีนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง ๕ รั้ว
ยาเสพติด ใหเรงรัดเรื่องการปองกัน ปราบปราม บําบัด และฟนฟู ผลการดําเนินงานจากการบําบัดดวยความสมัครใจ 
ยังมีนอย เมื่อเทียบกับปที่ผานมาในชวงเวลาเดียวกัน   ปที่ผานมาทําได ๓๕๐ ราย ปน้ีผานไป ๓ เดือนมีผูเขารับการ
บําบัดดวยความสมัครใจ ๓๐ ราย ผูวาราชการจังหวัดมีนโยบายใหเรงรัดดําเนินการ  ตอนน้ีเรงการคนหา และนําเขาสู
ระบบการบําบัดโดยสมัครใจ คาดวาชวง ๒ เดือนที่เหลือใหบําบัดไดมากที่สุด การบําบัดมี ๒ ลักษณะ ไดแก การเขาสู
ระบบ Matrix program และระบบคายบําบัด  การคนหาในกลุมที่มีความเสี่ยง และเยาวชน ตามแหลงเกมส เปนเรื่อง 
ของตํารวจ สวนของสาธารณสุข ตองดําเนินการตอ และประสานกับอําเภอใหดี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๑.๙.๓ จังหวัดกําหนดจัดงานวีรชนฯ   ระหวางวันที่ ๔-๗ มกราคม ๒๕๕๔   มีพิธีวางพวงมาลาสักการะ 

อนุสาวรีย มีหนังสือแจงออกไปแลว   ขอใหทีมที่เขารวมพิธี และหนวยงานที่จะดูแลดานรักษาพยาบาล  ไดปฏิบัติดวย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 



-๔- 
 
วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ นําเสนอโดยหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ไมมีแกไข  
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  

๓.๑ การจายเงินคาตอบแทน (คาปวยการ) ของ อสม.โดยหวัหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  
การจายเงินคาตอบแทนฯที่ผานมา ไดรับจัดสรรงบผาน อบจ.ไตรมาสแรก เบิกจายเรียบรอยแลว   

กลางเดือนที่ผานมา  สําหรับไตรมาสที่ ๒ ยังไมไดรับแจงจัดสรร ถาแจงมา จะรีบเบิกจายใหตอไป  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอในที่ประชุมและแจงเพื่อทราบ 
๔.๑ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  โดยหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  

      ๔.๑.๑ กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๔  (วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) 
วันที ่๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผูตรวจราชการและคณะ (คณะที่ ๑) ตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ เพื่อมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ณ หองประชุมพิกุลทอง ช้ัน ๓ อาคารหลวงพอแพเขมังกโร โรงพยาบาลสิงหบุร ี
(คณะที๒่) (ผูนิเทศ) ตรวจติดตามและวิเคราะหงาน ในกลุมงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล
สิงหบุร ีและรับประทานอาหารกลางวันที่โรงพยาบาลสิงหบุร ีจากน้ัน เวลา ๑๓.๓๐ น.ผูตรวจราชการกระทรวง 
และคณะ (คณะที่ ๑) เดินทางไปโรงพยาบาลคายบางระจัน รับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานจาก คปสอ.
คายบางระจัน ณ หองประชุมโรงพยาบาลคายบางระจัน      และเย่ียมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพทะเล 
อําเภอคายบางระจัน (คณะที ่๒) (ผูนิเทศ) ตรวจติดตามและวิเคราะหงานในกลุมงานของโรงพยาบาลอินทรบุรี 
เวลา ๑๖.๓๐ น.เขาพักโรงแรมไชยแสงพาเลซ 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. รับฟงการบรรยายสรุปกระบวนการและผลการ 
ดําเนินงาน โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือผูแทน ณ หองประชุมโรงพยาบาลพระเทพสุทธิโมล ีช้ัน ๔ อาคาร 
ภปร.๒  โรงพยาบาลอินทรบุรี  และสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน โดยคณะตรวจราชการฯ (ผูเขาประชุม 
ประกอบดวยคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ และผูเกี่ยวของ  และรับประทานอาหารกลางวันที่โรงพยาบาล
อินทรบุร ีจากน้ันเวลา๑๓.๓๐ น.สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน (ตอ) เวลา ๑๖.๓๐ น.เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๔.๑.๒ ขอใหรายงานงบไทยเขมแข็ง ตาม พรก.ป ๒๕๕๓/พรบ.ป ๒๕๕๔ ทุกวันที่ ๑๕ และวันที ่๓๐ 
ของเดือน ฝายบริหารฯมีหนังสือแจงไปแลว และให คปสอ.นําเสนอความกาวหนา ในที่ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลฯทุกเดือน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๔.๑.๓ สรุปสถานการณโรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๔ 

  นางศรีสุดา  ผิวนิล  ฝากผูบริหารติดตามเรงรัดรายงานบัตร ๕๐๖ ดวย สําหรับเดือนมกราคม  
๒๕๕๔  มีรายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา ๓ อันดับ ไดแก อุจจาระรวง สุกใส และตาแดง ทุกโรคเมื่อเทียบ
กับคามัธยฐาน ๕ ปยอนหลัง   สถานการณโดยรวมอยูในภาวะปกติ     

สถานการณโรคไขเลือดออก   ( วันที่ ๑-๑๘ มกราคม ๒๕๕๔) พบวาประเทศไทยมีอัตราปวย ๐.๔๖  
ตอประชากรแสนคน ยังไมมีรายงานการเสียชีวิต พบกระจายในทุกภาค สําหรับเขต ๒ อัตราปวยเทากับ ๑.๐๗ ตอ
ประชากรแสนคน(จํานวนผูปวย ๑๗ ราย)  อัตราปวยสูงสุดที่จังหวัดลพบุรี    รองลงมาจังหวัดอางทอง จังหวัดชัยนาท 
และจังหวัดสิงหบุร ีตามลําดับ ในสวนของจังหวัดสิงหบุรี (วันที่ ๑-๒๕ มกราคม ๒๕๕๔)   มีรายงานผูปวยจํานวน ๑ 
ราย  (DF)  เมื่อเทียบคามัธยฐาน ๕ ปยอนหลัง พบวามีผูปวยโรคไขเลือดออกตํ่ากวาคามัธยฐาน   
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  สถานการณโรคไขหวัดนกในคน  โดย WHO ต้ังแต พ.ศ.๒๕๔๖ –วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
มีรายงานการเกิดโรคใน ๑๕ ประเทศ พบผูปวยไขหวัดนก ๒ ราย ไมมีเสียชีวิต คือที่ประเทศอียิปต สําหรับประเทศไทย 
ป ๒๕๕๔ ไมมีรายงานพบผูปวย 
  โรคไขหวัดใหญฤดูกาล    ประเทศไทยต้ังแตวันที่ ๑-๙ มกราคม ๒๕๕๔    ไมพบผูปวยยืนยัน 
(FluAH๑N๑) จากการเฝาระวังผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) พบวาสัดสวนผูปวย ILI ตอผูปวยนอก  มี
แนวโนมเพิ่มข้ึนทุกภาค  จังหวัดสิงหบุรียังไมมีรายงานผูปวยไขหวัดใหญ และพบสัดสวนผูปวยอาการคลายไขหวัด
ใหญ ILI ตอผูปวยนอก มีแนวโนมเพิ่มข้ึนแตไมเกินรอยละ ๕  สถานการณโรคเดือนหนา  ขอใหเฝาระวังโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เชน ไขหวัดใหญ ปอดบวม  โรคในกลุมไวรัส และไขเลือดออก   
  รายละเอียดตามเอกสาร 
  หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  แจงวา  สสจ.สิงหบุร ี มียาตานไวรัส oseltamevia stock ไวมาก  
สวนในคลังยาทุกแหงเปนไปตามระบบ ขณะน้ีใหคลินิกเอกชนเบิกยาที ่สสจ.ได ฝากประชาสัมพันธดวยวา ถาคลินิก
แหงใด ตองการเขาโครงการรับยาฟร ีก็ใหมารับได  
  ประธาน  ปน้ีขอใหรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกอยางตอเน่ืองและเขมขน ไมควรใหเกิด
การระบาด  ยํ้าเรื่องการทําลายแหลงเพาะพันธุยุง การประชาสัมพันธ   การให อสม.มีสวนรวม   การสุมตรวจดัชนี
ลูกนํ้ายุงลาย  ชวงน้ีอยาลืมเรื่องไขหวัดนก ไขหวัดใหญ  ถามรีายงานสัตวปกปวยตายผิดปกติ ตองรีบลงไปดู เนนยํ้า
การเขาถึงยา ซึ่งสําคัญ เพราะเปนประเด็นใหญที่จะลดเรื่องความเสี่ยงตอการเสียชีวิต ถาบุคลธรรมดามีไขสูง มีอาการ
คลายไขหวัดใหญ ๔๘ ช่ัวโมง ก็ใหยาได  สวนในกลุมเสี่ยงมีอาการ ๒๔ ช่ัวโมงก็ใหยา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๒ เรื่องจากกลุมงานควบคุมโรค  โดยหัวหนากลุมงานควบคุมโรค         

     ๔.๒.๑ การติดตามผูปวยวัณโรคมารับยาและตรวจเสมหะเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๔    
 ขอใหติดตามผูปวยวัณโรคมารับยาและตรวจเสมหะ ดังรายช่ือตามเอกสาร ณ ปจจุบันยังไมมีผูปวยขาดยา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๔.๒.๒ ผลการสํารวจลูกนํ้ายุงลายเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
 จากการสุมประเมิน ๕๐ หลังคาเรือน/๑ หมูบาน/๑ ตําบล/๑ คปสอ. สรุปผลไดดังน้ี 

คปสอ.เมือง หมู ๑ ตําบลบางกระบือ พบลูกนํ้ายุงลาย ๗ หลังคาเรือน คา HI รอยละ ๑๔ 
คปสอ.อินทรบุรี หมู ๓ ตําบลทับยา พบลูกนํ้ายุงลาย ๑๐ หลังคาเรือน คา HI รอยละ ๒๐ 
คปสอ.คายบางระจัน หมู ๕ ตําบลโพทะเล พบลูกนํ้ายุงลาย ๗ หลังคาเรือน คา HI รอยละ ๑๔ 
คปสอ.บางระจัน หมู ๔ ตําบลไมดัด พบลูกนํ้ายุงลาย ๑๔ หลังคาเรือน คา HI รอยละ ๒๘ 
คปสอ.ทาชาง หมู ๕ ตําบลพิกุลทอง พบลูกนํ้ายุงลาย ๗ หลังคาเรือน คา HI รอยละ ๑๔ 
คปสอ.พรหมบุร ีหมู ๑ ตําบลพระงาม พบลูกนํ้ายุงลาย ๕ หลังคาเรือน คา HI รอยละ ๑๐ 

ฝากผูรับผิดชอบในพื้นที ่  ขอใหรณรงคทุกวันศุกร   และจะมีการรณรงคใหญทั้งจังหวัดทุก ๓ เดือน ไดแจง
กําหนดการไปแลว   

กรณีทีพ่บผูปวยเด็ก ๑ ราย ที่ตําบลทองเอน บานของเด็กที่ปวยมีสภาพแนนติดกันแออัด  
ใตถุนมีนํ้าขัง รับทราบวามีผูปวยวันที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จังหวัดไดลงไปรวม 
กับทีมเจาหนาที่จาก สสอ.อินทรบุร/ีสอ.ทองเอน ๒/อสม.  ดําเนินการควบคุมกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง   โดย
สํารวจสองลูกนํ้ายุงลายทุกภาชนะ พบตัวยุงและลูกนํ้าบริเวณรอบๆบานผูปวย ๖ หลังคาเรือน   จากที่ไปสํารวจ
ทั้งหมด ๓๒ หลังคาเรือน (บานของผูปวยไมพบ) สวนที่พบลูกนํ้าไดทําลายขัดลางทุกภาชนะ วันรุงข้ึนให อสม.
รับผิดชอบคนละ ๑๐ หลังคาเรือน ตรวจดูลูกนํ้าทุกภาชนะ ขัดลางทุกภาชนะ ขอใหอําเภอติดตามดวย จังหวัด 
ยังไมไดลงไปดูอีกรอบ คาดวาถาทําไดแบบน้ีและรวดเร็ว คงไมนาจะเกิดโรครอบ ๒ ฝากทีม สสอ.ชวย สอ.ดวย  
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 ประธาน  เรื่องไขเลือดออก เนนวาเวลาลงไปดําเนินการควบคุมปองกันกําจัดแหลงเพาะพันธุ 
ยุง  ขอใหทําอยางจริงจัง โดยสํารวจและขัดลางทุกภาชนะที่พบลูกนํ้า เน่ืองจากไขยุงพวกน้ีอยูทน ถานํ้าเออ
ข้ึนมา  สามารถฟกเปนตัวไดอีก จากการนําเสนอภาพรวม   จะเห็นวาทุกแหงมีคา HI เกินรอยละ ๑๐ ถือวา 
ตกเกณฑทั้งหมด  เปนเรื่องทีต่องเรงรัดดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
    ๔.๒.๓ สรุปผลการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (ตค.๕๓-ธ.ค.๕๔) 

  การใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  อายุ ๑ ป,๓ ป และ ๕ ป จังหวัดสิงหบุรีป ๒๕๕๔   
ชวง ๓ เดือนแรก เปาหมาย ประมาณรอยละ ๒๐-๒๕ จากขอมูลของกลุมงานประกันสุขภาพ   ตามกลุมอายุ
เปาหมายทั้งหมดมี ๒,๒๐๖ ราย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯไดวิเคราะหขอมูลจาก ๑๘/๑๒ แฟม พบวา สวน
ใหญผลงานแยกรายสถานบริการคอนขางตํ่า  มีบางแหงผลงานเปน (๐)ไมทราบวาเกิดจากสาเหตุใด ขอให
ตรวจสอบดวย  กลุมงานควบคุมโรค ไดแจกรายช่ือเด็กตามกลุมเปาหมายเปนรายบุคคลใสแผนดิสเกตสไปให
แลว  ถาไดรับ ขอใหตรวจสอบรายช่ือและดูวาอยูในพื้นที่จริงกี่คน และตอบกลับมาดวย  จะไดประเมินไดถูกตอง 
สําหรับเทศบาลเมืองฯ ผลงานเปน (๐) ทั้งหมด ขอฝากโรงพยาบาลสิงหบรุีใหชวยดูดวย   
  คุณวีรยา  บรรจง  งาน EPI และPap smear ในเขตเทศบาลเมืองฯ รพ.สิงหบุรีเปนผูใหบริการ  
และลงบันทึกขอมูลใน ๑๘ แฟมทั้งหมด รอยละ ๑๐๐ ในกลุมเปาหมายทุกเดือน    ขอมูลจึงไมปรากฏในรายงาน
ของเทศบาลเมืองฯ   ขอใหลบตัวเลขผลการดําเนินงานในรายงานของเทศบาลเมืองฯที่เปน (๐) ดวย สวนเรื่อง 
UC รพ.สิงหบุรีทําและรายงานครบ 
  ประธาน  ปญหาเรื่องการบันทึกขอมูล  ขอใหทุกหนวยงานกลับไปตรวจสอบดูดวย วาเกิดจาก
สาเหตุใด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๓ เรื่องจากกลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม โดยหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
           ๔.๓.๑ โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  ไดมีการออกแบบเปนผังกํากับโครงการและแบบรายงาน   มีกิจกรรมที่ตองยกระดับภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่กระทรวงเรงรัด   ฝาก สสอ.แจง รพ.สต.ใหทุกแหง
ดําเนินการ  ตองการเห็นภาพรวมวาในสวนของงบดําเนินงานทั้งหมดทําอะไรกันไปบาง  เวลาติดตามจะไดรูวา
ที่ไหนยังดําเนินการไมได  หรือลาชา  จะไดลงไปชวย   
  ประธาน  ฝากติดตามเรงรัดเรื่อง งบฯ  และ กิจกรรม ภาพลักษณ  ฐานขอมูล สารสนเทศ  
รวมทั้งองคประกอบอื่น เชน กรรมการ รพ.สต/ อสม./ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๔ กลุมงานทันตสาธารณสุข  โดยหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
      ๔.๔.๑ การเตรียมการดําเนินงานฝงรากฟนเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ ระหวางวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๔ ที่โรงพยาบาลอินทรบุร ี
ไดประชุมช้ีแจงเจาหนาที่ สอ.ไปเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อเรงรัดเรื่องน้ี เน่ืองจาก  

มีผูมาลงทะเบียน ๕ คน  หลังจากการประชุมฯแลว นพ.สสจ.ใหนโยบายเรงรัด  ทําใหวันพุธถัดมา หาcase
คัดกรองได ๒๙๑ ราย ลงทะเบียน ๖๕ ราย ขอบคุณทุกแหง เดิมนัดสถาบันฯฝงรากฟนเทียมวันที ่๑-๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ดําเนินการ ๘๐ ราย เน่ืองจากตอนแรกหา case ลงทะเบียนไดนอย ซึ่งจังหวัดชัยนาทขอ 
โควตา ๓๐ ราย จังหวัดสิงหบุร ี๕๐ ราย แตหลังจากวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ หา case ไดมากข้ึน จึงขอเพิ่ม 
ที่สถาบันฯเปน ๑๐๐ ราย ใหจังหวัดชัยนาท ๓๐ ราย จังหวัดสิงหบุรี ๗๐ ราย รวมกับเดิมมี ๑๐ ราย ก็จะเปน 
๘๐ รายครบ ลาสุดไดเชิญประชุมวันศุกร ยํ้าเจาหนาที่จากอําเภอ/ตําบลรวมทั้งทันตบุคลากร เกรงวาถึงวันจริง 
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ผูปวยจะมาบางไมมาบาง   ในสวนที่ประสานงานแลวของ รพ.อินทรบุรี   ตองเตรียมเรื่องครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ
เครื่องมือที่เกี่ยวของ  และไดประสานงานใหเจาหนาที่เตรียมพรอมเรื่องสถานที่และบัตร OPD Card ดวย  สวน
คาใชจายที่สถาบันจะจายให  เปนคาคัดกรองรายละ ๒๐ บาท ไมตองมีใบเสร็จ  จะมีคา x-ray ๒ ครั้ง เปน  
Pre op และ  Post op  x-ray OPG ทําไดที ่โรงพยาบาลสิงหบุรีและโรงพยาบาลอินทรบุร ีในสวนของโรงพยาบาล
ชุมชน ไป x-ray ที่โรงพยาบาลสิงหบุร ี   สวน Post op จะทําที่โรงพยาบาลอินทรบุรี     สถาบันฯจะจายใหเพียง
ครั้งเดียว ๑ film ๒๐๐ บาท จะขอความกรุณาโรงพยาบาลสิงหบุรีวาขอจายไวทีโ่รงพยาบาลอินทรบุร ี ทั้งหมด 
๒๐๐ บาทตอผูปวย ๑ รายวันที่ Post op จะตอง x-ray อีกครั้งวา Axis ตรงไหมเปนอยางไร ไดพิมพรายช่ือผูปวย
ใหแลว ถาผูปวยไมมา ขอความรวมมือใหเจาหนาที ่สอ.ติดตามดวย 
  สําหรับเรื่องวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  สถาบันจะเปนผูนํามาทั้งหมด  คือจะใชนํ้าและไฟ
ของ รพ.อินทรบุรีเทาน้ัน แตขอใหโรงพยาบาลอินทรบุรี เตรียมจายยา ซึ่งควรทําเปนชุดไว ทีม สสจ.จะไปชวย
หนาหองเรื่องทําบัตรคิว ซักประวัติ จัดทําแผนพับคําแนะนําหลังผาตัด ทําถุงนํ้าแข็งประคบเย็นให โดยสถาบัน
จะจายคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยของผูปวยทุกรายใหโรงพยาบาลอินทรบุรี เปนเงิน ๔๘๐ บาท/ราย และ
คา x-ray ของโรงพยาบาลอินทรบุร ี๒๐๐ บาท สรุปจะไดรับเงินรวม ๖๘๐ บาท/ราย (ออกใบเสร็จ)  สวนการ
ออกใบเสร็จ ขอใหเปน case รณรงค ไมวาจะเปนขามเขตหรือที่ไหน ถาตกลงจะไดแจงหองยาทราบ และจะมี
คาอํานวยความสะดวกเปนเงินจํานวน ๕๐๐ บาท   จะขอมาเปนคาบริหารจัดการ  เรื่องอาหารเชา กลางวัน และ
อาหารเบรกเชา-บาย ใหกับเจาหนาที/่ผูปวย/ทีมแพทยที่มาทํา   
  วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔    โรงพยาบาลสิงหบุรี ๙ ราย    โรงพยาบาลอินทรบุรี ๑๕ ราย  
โรงพยาบาลบางระจัน ๑๐ ราย  จากจังหวัดชัยนาทมาที ่รพ.สิงหบุรี ๑๐ ราย  รวม ๔๔ ราย 
  วันที ่๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ทํา ๓๕ ราย ผูปวยจาก โรงพยาบาลคายบางระจัน ๙ ราย ยํ้าวา 
ในสวนของพื้นที่บางระจัน และโรงพยาบาลคายบางระจัน จะขอใหใชรถของโรงพยาบาลพาผูปวยมาสงดวย  
ตอนน้ี ข้ึนทะเบียนไวเกิน ถาทําแลว ๗๐ ราย ยังเหลืออีกประมาณ ๑๐-๑๒ ราย ไดขอสถาบันทําฟรี โดยจะพา
ผูปวยไปทําที่สถาบันฯเอง   หลังชวงน้ีจะมีอีก ๑๑ visit  ที่เหลือซึ่งเปนภาระงานมากพอสมควร   ขอบคุณ 
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  วันน้ีไดแจกรายช่ือให สสอ.ทุกแหงไปแลว  สวนที่ตองเตรียมงาน ไดคุยไปแลวเมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี ในหลักการ จะมีปญหาวาในรายที่ทํา X-ray OPG Pre Op   
ถาแพทยบอกวาทําผาตัดไมได  จะมีปญหาไมไดเงิน  

ประธาน  ขอบคุณเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ที่ชวยกันหา case ฝาก สสอ.แจง 
เจาหนาที่ สอ.ใหยึดตามรายช่ือที่แจงไป  ขอใหเตรียมพรอมผูปวยไวดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
       ๔.๕ กลุมงานคุมครองผูบริโภค  โดยคุณนลินลักษณ  เปลี่ยนพันธ 
           ๔.๕.๑ แนวทางการดําเนินงานการใหบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และการใช 
ยาสมุนไพร ปงบประมาณ ๒๕๕๔  

คุณนลินลักษณ  เปลี่ยนพันธ  แจงวา ปน้ีเนนเรื่องการใหบริการนวดแผนไทย และใหบริการแม 
หลังคลอด ตอนน้ีมีสถานบริการที่สมัครเขาโครงการใหบริการแมหลังคลอด ๕ แหง (รพ.๓ แหง รพ.สต .๒ แหง) 
เรื่องการใหบริการนวดแพทยแผนไทย ถาสถานบริการไหนที่เปดใหม และยังไมไดขอ User name ใหขอโดยตรง 
จาก สปสช.เขต สําหรับงบฯในการบริหารจัดการที่ สปสช.จะจัดสรรใหหนวยบริการหลัก ๖ แหง   จะไดงบสนับสนุน
แหงละ ๗,๔๐๐ บาท  โดยจะจัดสรรผาน สสจ. ซึ่งในสวนของ สสจ.จะได ๕๐,๐๐๐ บาทในการบริหารจัดการ 
ขณะน้ีหนังสือยังไมมา ถาหนังสือมาเมื่อไร จะแจงใหทุกหนวยงานทราบ ฝากเรื่องการบันทึกขอมูลการใหบริการ
รักษาพยาบาลดวยยาสมุนไพรทั้งหมดม ี๑๙ รายการ  ๒๗ ชนิด  ที่หนวยบริการสามารถใชได  ที่ผานมามีปญหา 
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วาหนวยบริการไมไดบันทึกขอมูล   เน่ืองจากรหัสยาไมม ี ปน้ี สปสช.ใหรหัสใหมมาแลว      รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจก   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
       ๔.๖ งานสงเสริมสุขภาพฯ โดยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 

     ๔.๖.๑ รายงานความกาวหนาโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 
 ชมวีดีทัศนการไปศึกษาดูงานหมูบานนมแมที่จังหวัดมหาสารคาม หลังจากน้ีงานสงเสริม 

สุขภาพฯ จะพัฒนาหมูบานนมแมในพื้นที่อําเภอละ ๑ หมูบาน   โดยตําบลประศุกจะทําทุกหมูบานทั้งตําบล 
ที่เหลือทําตําบลละ ๑ หมูบาน และมีตําบลที่เขารวมโครงการ ไดแก ต.ประศุก ต.ตนโพธ์ิ  ต.ทาขาม ต.ถอนสมอ 
ต.สิงห และ ต.พรหมบุร ีจะมีการอบรมฟนฟูภาคีเครือขาย วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  ณ หอประชุม อบจ.สิงหบุรี   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
        ๔.๗ งานอนามัยสิ่งแวดลอม  โดยหัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 

     ๔.๗.๑ โครงการวัดรมรื่น พระสุขภาพดี ดวยวิถีชุมชน จังหวัดสิงหบุรี ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 โครงการดังกลาวมีการบูรณาการงานหลายงานเขาดวยกัน นอกจากสํารวจสภาวะสุขภาพของ

พระและสามเณรแลว  ในสวนของงานอนามัยสิ่งแวดลอม ยังมีกิจกรรมการสํารวจอนามัยสิ่งแวดลอมภายในวัด  
เปาหมาย ๑๘๒ วัด ในสวนที่งานอนามัยสิ่งแวดลอมดําเนินการแลว คือไดจัดประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
สํารวจอนามัยสิ่งแวดลอมภายในวัด (เดือนธันวาคม ๒๕๕๓) ใหคณะทํางานแตละอําเภอ สงผลการสํารวจมาที่ 
สสจ. ขณะน้ีมีผลการสํารวจสงมา ๑๕๓ วัด คิดเปนรอยละ ๘๔   
  ในสวนของการสํารวจมี ๖ ดาน ไดแก อาคาร สถานที่ สวม (ใชเกณฑมาตรฐาน HAS ๑๖ ขอ)  
โรงครัว  สุขาภิบาลอาหาร นํ้าด่ืมนํ้าใช  ขยะมูลฝอย นํ้าเสีย การควบคุมปองกันโรคระบาด เกณฑความปลอดภัย 
ทั้งหมด ๔๕ คะแนน จากการสํารวจ ๑๕๓ วัด (มี ๑๐ วัดที่ผานทั้ง ๖ ดาน ทุกขอ คิดเปนรอยละ ๖.๕ สวนที่ผาน
รอยละ ๘๐ มีเพียงรอยละ ๔๗.๗) รวมทั้งสิ้นมวัีดที่ผานเกณฑรอยละ ๘๐ เทากับรอยละ ๕๓ ถาพิจารณาแตละเกณฑ 
พบสวนที่ไมผานเกณฑ คือดานที่ ๒ เรื่องสวมที่ใชเกณฑ HAS ไมผานเกณฑรอยละ ๘๖ อีกดานคือเกณฑความ
ปลอดภัยไมผาน เกณฑรอยละ ๖๖.๗ สําหรับเกณฑเรื่องสวมที่สํารวจแลวไมผาน ไดแก สบูลางมือ การเปดใหบริการ 
ตลอดเวลา ถังรองรับขยะมูลฝอย สวมน่ังราบ สําหรับผูพิการ ผูสูงวัย หญิงต้ังครรภ  จากขอมูลดานที่ไมผานเกณฑ 
๒ เรื่อง เปนเรื่องที่สามารถดําเนินการไดทันที เชน เรื่องการพรอมใชงาน  สวมตามวัดอาจมีการใสกุญแจล็อกปดไว  
ถามีการช้ีแจงสํานักพุทธศาสนา  คิดวามาตรฐานตรงน้ีนาผานเกณฑได   สวนเกณฑความปลอดภัยดูเรื่องการปองกัน
อัคคีภัยเปนหลัก  โดยดูเรื่องถังดับเพลิง บอนํ้า อุปกรณ สายยาง ถังนํ้าพรอมใชงาน สําหรับขอมูลที่ไดจากการสํารวจ 
ในสวนที่ยังขาด ไดประสานกับพื้นที่ เพื่อเรงใหสงขอมูลเขามา ถาไดครบ ๑๘๒ วัด จะทําสรุปใหงานสงเสริมสุขภาพฯ 
นําเรียนคณะอํานวยการ และมีบางเรื่องตองนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 
  ประธาน  เปนเรื่องที่ดีที่ทําเรื่องสุขภาพของพระและสิ่งแวดลอมในวัด  ในวัดมีคนสัญจรไปมา
มาก  ทําควบคูเปนองครวมดี มีการใชเกณฑหลายอยาง  อาจทําเปนระดับ เงิน ทอง  หรือแจกเกียรติบัตร  ให 
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูมอบ  อาจใหพระไปศึกษาดูงานในวัดที่ทําไดดี เชนวัดทาการอง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อเปนการทําใหวัดเกิดการพัฒนาเรื่องเหลาน้ีมากข้ึน  ขอใหทําเปนโครงการรวมกันไปแบบน้ี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ไมมี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 



-๙- 
 
วาระที่ ๖  เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ตางๆ 
 ๖.๑ ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี  แจงเรื่องที่ไปประชุมมา เกี่ยวกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องลดความแออัดของโรงพยาบาล   เน่ืองจากจํานวนผูปวยมเีพิ่มข้ึนทุกป การสรางสถานพยาบาลที่
เพิ่มข้ึน ก็ยังไมเพียงพอ ประกอบกับมีการฟองรอง รองเรียนในสวนของ รพช. โดยเฉพาะที่ รพ.รอนพิบูลย  ทําให  
รพช.เกิดความกลัวที่จะรักษาโรค  โดยเฉพาะเรื่องการผาตัด  ดังน้ันผูปวยก็จะเดินทางจาก รพช.มาที่ รพท./รพศ.
มากข้ึน  จึงไดมีโครงการน้ีข้ึน  โดยมีการทํา work shop สรุปได ๓ ประเด็นหลัก ดังน้ี 
  ๑ ลดความแออัดของโรงพยาบาล ที่สําคัญ Gate keeper แนวกั้นไมใหผูปวยจาก รพช./สอ./ 
รพ.สต.เขามาใน รพท.  อาจมีการจัดสถานพยาบาลที่เปนสาขาของ รพท.ไปอยูตามพื้นที่ตางๆ  จัดให รพช.มีความ
มั่นใจย่ิงข้ึน  ในการดูแลรักษาพยาบาล เพิ่มศักยภาพอื่นๆ เชน การ refer เพราะไมมเีครื่องชวยหายใจ ก็จัดอุปกรณ
เขาไปแทนที ่และจัดอบรมโดยมีแพทย/สัญแพทยจาก รพท.ชวยสอน รพช.เพื่อใหผูปวยจาก รพช.เขามา รพท.
นอยลง  

 ๒ เรื่องระยะเวลารอคอย   เน่ืองจากความแออัด ทําใหระยะเวลาในการรอคอยของผูปวยใน 
รพท./รพศ.เปนระยะเวลาคอนขางนาน  ระยะเวลารอคอยสวนใหญเกิด ๒ สวน สวนที่เกิดจากการรอพบแพทย 
และรอรับยา ที่ประชุมมีขอเสนอดังน้ี 

 - เพิ่มบริการมากย่ิงข้ึน  เชน คลินิกรุงอรุณ  คลินิกเที่ยงวัน  คลินิกยามเย็น 
 - บริการเหลื่อมเวลากัน มีการนัดเปนระบบ เปนชวงเวลาเพื่อไมใหผูปวยรอ   การนัดทาง 

electronic เปนตน 
 ๓ การพัฒนาระบบสงตอ มีการทํา service plan ในภาพจังหวัด/CUP การพัฒนาในสวนของ

หนวยงานที่จะสง refer ใหสงนอยลง  การพัฒนาในสวนของ รพ.ที่รับ refer ใหมีการประสานงานรับ refer ได
มากข้ึน มีศูนยสงตอที่มีประสิทธิภาพ  แตถึงอยางไร รพ.ที่รับ refer ก็ยังรับไมไดมาก  สรุปวาใหมีการพัฒนา
ตนทางเปนหลัก  มีการเพิ่มเครื่องมือ เพิ่มศักยภาพ ของตนทางใหมากข้ึน  รัฐมนตรีมีนโยบายวา รพ.ที่เขารวม 
ประชุมตองกลับไปทําโครงการและนําเสนอแผนงานที่จะทําภายใน ๒ สัปดาห  คือภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ สงเขต  แลวสํานักงานสาธารณสุขเขต นําเสนอที่ประชุมกระทรวงฯ 

ประธาน  ปจจัยมีมากตองยอมรับ เขาใจวาระบบ Gate keeper เสียหลักไปพอสมควร  จากเดิม 
ทั้งน้ีในเรื่องบริการสุขภาพเชิงรุก   คุณภาพ รพ.สต.     ในอนาคตจะชวยลดความรุนแรงของโรค   และเรื่อง
complication ทั้งหลายลงไปไดบาง  แตตองใชระยะเวลา  ตนทางตองมีความเขมแข็ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ 
       ๗.๑ เรื่องแจงจากประธาน 
 ๗.๑.๑ จะมีการโยกยายผูบริหาร โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน ยายไปดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  และผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
โรงพยาบาลคายบางระจัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๗.๑.๒ โครงการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวงฯ   ฟงจากที่ประชุม    โครงการดังกลาวในสวนของ 

จังหวัดสิงหบุร ีมีการเขาไปดําเนินการเรื่องการเจาะเลือด เพื่อเตรียม donor ไว เปนฐานขอมูลตางๆของในพื้นที่
ดวยหรือไม เห็นวาโรงพยาบาลสิงหบุร ีมีผาตัดมาก เลือดหายาก ธนาคารเลือดมีปญหาเรื่องขาดแคลนเลือด การ
สํารองเลือดของจังหวัดสิงหบุรีมีนอยมาก  ถาสามารถ survey ตรงน้ี  หากลุมที่เปน donorได ขณะเดียวกันจะมี
ฐานขอมูลที่ตองการ โดยเฉพาะกรุฟเลือดที่หาไดยาก ถาสามารถดําเนินการไปไดดวยก็จะดี      เปนการชวยทาง
โรงพยาบาลอีกทางหน่ึง ฝากไวดวย   เคยเห็นจังหวัดอุบลราชธานีนําเสนอ 



-๑๐- 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

       ๗.๒ กีฬาสาธารณสุขเขต ๒ ครั้งที ่๓๒ ป ๒๕๕๔  โดยหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
  กระทรวงสาธารณสุข  กําหนดแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๒ ป ๒๕๕๔ ระหวาง 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ -๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬา ๗๐๐ ป จังหวัดเชียงใหม  ในการน้ี สํานักตรวจราชการ 
กระทรวงฯ เขต ๒ ไดมอบให สสจ.สิงหบุร ี เปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน    เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา 
สาธารณสุขเขต ๒  สงเขาแขงขันในระดับตางๆตอไป  ซึ่งกีฬาประเภททีม จะสงเขาแขงขัน คัดเลือกระดับภาค 
ในวันที ่๑๔-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่จังหวัดราชบุรี ชวงน้ีต้ังแตวันที่ ๒-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔  ตองคัดตัวนักกีฬา
ประเภททีมและบุคคลบางประเภท  ของทั้ง ๔ จังหวัดทีส่งเขาแขงขันใหเสร็จ    หลังจากน้ันเสาร-อาทิตย  เตรียมทีม
นักกีฬาระดับเขต  เพื่อสงแขงระดับภาคที่จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ตอไป  ในสวนของการ
คัดตัวนักกีฬาระดับจังหวัด ขอความอนุเคราะห รพท./รพช.ขณะน้ีมีสนับสนุนเขามาแลวเกินครึ่ง รายละเอียด
กําลังสรุป  ในการน้ี ขอขอบคุณผูบริหารในเขตจังหวัดสิงหบรุทีี่กรุณาสนับสนุนงบฯ  ตามที่สํานักตรวจราชการ
เขต ๒ กําหนด (รพท.สงเงินสนับสนุนเขามาแลว) ในการคัดตัวนักกีฬาระดับเขตเพื่อไปแขงระดับภาค เฉพาะคา
บริหารจัดการ ยังไมรวมคาเสื้อของนักกีฬาใชเงินประมาณ ๗ หมื่นบาท (คาเสื้อของนักกีฬาตองจัดใหใหมคนละ 
๑ ชุด) สวนการคัดตัวนักกีฬาระดับจังหวัด ใชเงินประมาณ ๒ หมื่นบาท   เมื่อไดนักกีฬาที่จะไปแขงระดับเขต
แลว จะตองมีงบบางสวน เพื่อใชสนับสนุนนักกีฬาระดับเขต   เพื่อไปแขงระดับภาคที่จังหวัดราชบุรี    สวนน้ี 
เขตตรวจราชการที่ ๒ กําลังเขียนโครงการ แตจากประสบการณจัดมาหลายป มีบางสวนทางโรงพยาบาลอาจตอง
สนับสนุนเพื่อใชในการพานักกีฬาไปแขงขัน  ถาชนะระดับเขต และระดับภาค  จะตองไปแขงทีจ่ังหวัดเชียงใหม ก็
ตองใชงบเพิ่มนอกเหนือจากน้ีบางสวน  ในสวนของกองเชียรที่จะตองไปเชียรที่จังหวัดเชียงใหม ทีมเชียรกําหนด  
๑๐๐ คน staff ๓๐ คน ขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี ที่รับเปนเจาภาพตรงน้ี ขอใชงบ UC  เพื่อสง
ตัวผูแขงขันไปจังหวัดเชียงใหมดวย  

กีฬามี ๑๒ ชนิดกีฬา ๕๒ ประเภท จังหวัดสิงหบุรีตองคัดตัวนักกีฬาใหเสร็จประมาณ ๖ วัน 
ทําการ    โดยใชสนามกีฬาจังหวัดสิงหบุร ี สนามกีฬาเทศบาล  และสนามของโรงพยาบาลอินทรบุร ี สําหรับ
เทนนิส และ เทเบลิเทนนิส  ทางโรงพยาบาลอางทองรับเปนเจาภาพ   ก็จะไปใชสนามที่โรงพยาบาลอางทอง 
สวนการแขงแบดมินตันระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดลพบุรี   ขอไปใชสนามแบดมินตันที่จังหวัดลพบุร ี
เพราะสนามที่จังหวัดสิงหบุรีไมไดมาตรฐาน  ราคาแพง   คณะเจาหนาที่จัดการแขงขัน     ไดจัดการแขงขันภายใน
ระยะเวลา ๖ วันทําการ ความคืบหนารอยละ ๘๐-๙๐ คาดวาไมนามีปญหา  ขอความอนุเคราะหผูบริหาร    มี
นักกีฬาของจังหวัดสิงหบุรหีลายคนตองไปแขงวันที่ ๒-๔ และ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๔ บางครั้งจังหวัดอาจทํา
หนังสือไมทัน  ไดใหนักกีฬาต้ังเรื่อง ใหผูอํานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ อนุญาตดวย   
  ประธาน  เงินสงมาใหทั้งหมดประมาณ ๒.๕ แสนบาท  รวมคาเสื้อนักกีฬาและคาใชจายที่ไป
แขงทีจ่ังหวัดราชบุรแีลว  ถาคิดวาเพียงพอ ก็จะตัดไป จังหวัดจะไดเขียนโครงการชวงที่แขงระดับภาคใหเสร็จ 
เพราะถาจังหวัดสิงหบุรีไดเปนตัวแทน staff กองเชียร ขอใหทําเปนโครงการในภาพของจังหวัด อาจตองคุยกับ 
โรงพยาบาลสิงหบุร ีเพราะมีงบ PP area base ซึ่งฝากไวประมาณ ๑ ลานบาท  ขอใหกลุมงานประกันสุขภาพ 
สงรายละเอียดใหโรงพยาบาลสิงหบุรี เพื่อใหเขียนโครงการในภาพรวมของจังหวัด เสนอมาที่ สสจ.สิงหบุร ี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๗.๓ การสํารวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนครั้งที่ ๑ จังหวัดสงิหบุร ีโดยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ   

รายงานการตรวจคุณภาพเกลือบริโภค เปนกิจกรรมหน่ึงตามนโยบายควบคุมปองกันโรคขาด 
สารไอโอดีน มี ๖ ขอ ดังน้ี 

  ๑ เกลือเสริมไอโอดีนถวนหนา   
๒ การจายยาเม็ดเสริมไอโอดีนใหหญิงต้ังครรภทุกรายตลอดการต้ังครรภ 



-๑๑- 
 
๓ การเฝาระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ และทารกแรกเกิด 
๔ การสุมตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ตามแหลงผลิต/นําเขา รานคา  รานอาหาร  

ครัวเรือน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
๕ การพัฒนาชุมชน / หมูบานไอโอดีน 
๖ การรณรงค ประชาสัมพันธ “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว”  อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
สถานการณโรคขาดสารไอโอดีน ประกอบดวย ๕ ตัวช้ีวัดหลัก ดังน้ี  
๑) คามัธยฐานไอโอดีนในปสสาวะหญิงต้ังครรภ  เปาหมาย ๑๕๐  ไมโครกรัมตอลิตร ผลงาน 

ระดับประเทศ ๑๔๒.๔ ไมโครกรัมตอลิตร (ป ๒๕๕๓ ) จังหวัดสิงหบุรี ๑๕๙.๓ ไมโครกรัมตอลิตร 
๒) ปริมาณไอโอดีนในปสสาวะหญิงต้ังครรภนอยกวา ๑๕๐ ไมโครกรัมตอลิตร  เปาหมาย  

ไมเกินรอยละ ๕๐  ผลงานระดับประเทศรอยละ ๕๒. ๔ ( ป ๒๕๕๓) จังหวัดสิงหบุรี ๔๗.๔ 
๓) ระดับ TSH ในทารกแรกเกิดมากกวา ๑๑.๒  มิลลิยูนิตตอลิตร เปาหมาย ไมเกินรอยละ ๓  

ผลงานระดับประเทศรอยละ ๑๓.๓ (ป ๒๕๕๒) จังหวัดสิงหบุรี ๔.๙๕ 
๔) คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน เปาหมายมากกวารอยละ ๙๐ ผลงานระดับประเทศ  

รอยละ ๗๗.๔ ( ป ๒๕๕๒) จังหวัดสิงหบุรีรอยละ ๘๙.๐๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
๕) จํานวนชุมชน/หมูบานไอโอดีน เปาหมายทุกชุมชน/หมูบาน (ประมาณ ๗๖,๐๐๐ แหง)   

ผลงานระดับประเทศ  ๓๔ แหง (๑๑ จังหวัด) 
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนที่ไดมาตรฐาน  ป ๒๕๔๙-๒๕๕๒ คิดเปนรอยละ  

๖๓.๘  ๖๘.๙  ๘๒.๖ และ ๗๗.๔ มีขอมูลจากพื้นที่สงมาใหจังหวัด วามีเกลือย่ีหอไหนบางที่ไมไดมาตรฐาน 
จะไดประสานกับกลุมงานคุมครองผูบริโภคตอไป 
  คุณวีรยา  บรรจง ในสวนของโรงพยาบาลสิงหบุรี จะสุมตรวจในตลาด พบเกลือที่ไมไดมาตรฐาน 
ประมาณ ๔-๕ ย่ีหอ ไดแนะนํารานคา และแจง อสม เพื่อเผยแพรในชุมชนวา  อยาซื้อมารับประทาน เน่ืองจาก
พบไมกีย่ี่หอ กระจายเปนหลายรอยตัวอยาง สวนจํานวนครัวเรือนที่สุมประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน ทําใหดูวามาก 
แตความเปนจริงคือซ้ําย่ีหอกัน 

ประธาน  ย่ีหอที่นําเสนอไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหกลุมงานคุมครองผูบริโภค รับไปดําเนินการตอ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๗.๔ หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร แจงวา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    มีโควตาของจังหวัด
สิงหบุรทีี่จบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท มีความประสงคจะปฎิบัติงานทีโ่รงพยาบาลสิงหบุร ี
๕ คน ถามธุรการของโรงพยาบาลสิงหบุรี ยืนยันรับ ๕ คน แตมีเด็กโควตาของจังหวัดสิงหบุรีเรียนที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ มาติดตอไววา เปนทุนของจังหวัดสิงหบุร ี ตองการทํางานที่จังหวัด
สิงหบุร ีโดยเรียงลําดับความตองการ โรงพยาบาลสิงหบุร ีรองลงมา โรงพยาบาลอินทรบุร ีไดแจงใหมาติดตอ
ใหมอีกครั้ง เรียนวา ณ ตอนน้ีโรงพยาบาลสิงหบุรขีอรับไว ๕ คน โรงพยาบาลอินทรบุรี ขอรับไว ๓ คน   เน่ืองจาก
ขอมูลดังกลาว ไดไวเมื่อผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ยังไมเปลี่ยน ขณะน้ีผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไปเปลี่ยน  
อยากทราบวายังคงขอมูลเดิมอยูหรือไม  

หลักสูตรอื่นๆในสวนของโควตาของจังหวัดสิงหบุร ีทีจ่ะมีเด็กจบในป ๒๕๕๔ ดังน้ี  
๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ๑ คน เปนคนอําเภอเมืองลพบุรี มีหนวยงานทีต่องการ 

รับเขาปฎิบัติงาน ๒ แหง คือ รพ.สต.บางนํ้าเช่ียว และ รพ.พรหมบุรี  
๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรชุมชน ๒ คน เปน อสม.ตําบลประศุก ๑ คน อีก ๑ คนเปนคน 

อําเภอเมือง มีหนวยงานที่ตองการรับเขาปฎิบัติงาน ไดแก สอ.หัวปา,สอ.ประศุก และโรงพยาบาลบางระจัน  
สําหรับ  สอ.ประศุก แจงวาจะขอรับ อสม.ไว ก็จะเหลือ ๑ คน  
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๓ หลักสูตรเทคนิคเภสัช ๑ คน เปนคนหัวไผ อําเภอเมือง   มีหนวยงานที่ตองการรับเขา 

ปฎิบัติงาน  ไดแก โรงพยาบาลคายบางระจัน  โรงพยาบาลบางระจัน และ รพ.สต.ทองเอน 
๔ หลักสูตรทันตสาธารณสุข ๑ คน  เปนคนตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี    มีหนวยงาน  

ที่ตองการรับเขาปฎิบัติงาน ไดแก โรงพยาบาลบางระจัน และ รพ.สต.ตนโพธ์ิ 
๕ หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน ๑ คน เปนคนทบัยา อ.อินทรบุร ี

  ประธาน  ใหแตละหนวยงานแสดงความตองการรับพยาบาลเขาปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน 
เทาที่จําเปนกอน ดังน้ี 
  โรงพยาบาลอินทรบุร ี   ไมขอเพิ่ม 
  โรงพยาบาลคายบางระจัน  ตองการ ๒ คน แตยังมีปญหาขาดแคลน เพราะตองสงพยาบาล 

  วิชาชีพไป รพ.สต.โพทะเล และรพ.สต.โพสังโฆ 
  โรงพยาบาลทาชาง   ตองการ ๑ คน  
  โรงพยาบาลบางระจัน   ตองการ ๓ คน  เน่ืองจากมีการออก PCU ๔ แหง มีผูปวยมาก  

  และมีเจาหนาที่สวนหน่ึง  ยาย โอน ออกไป 
  โรงพยาบาลพรหมบุร ี   ขอแจงผูอํานวยการโรงพยาบาลตอบภายในวันพรุงน้ี 
  สสอ.อินทรบุร ี      ขอแจงวันพรุงน้ี 
สําหรับการพิจารณาจดัสรรบุคลากร ขอใหจัดสรรลง รพ.สต./สอ.ขนาดใหญ/สอ.ที่ยังไมมีพยาบาลวิชาชีพกอน  
เพราะเปนนโยบาย และยังขาดบุคลากร ใหเปนไปตามระบบ อาจจัดเรียงตามลําดับความสําคัญ 
  ประธาน   หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม  จัดใหโรงพยาบาลบางระจันเปนอันดับแรก  
  โรงพยาบาลบางระจัน  แจงวา ขาดเจาหนาที ่เน่ืองจากมีปญหาเจาพนักงานทันตสาธารณสุข
มี ๑ คน ทันตแพทย ๒ คน มียูนิตทําฟน ๓ เตียง 
  สาธารณสุขอําเภอเมือง แจงวา รพ.สต.ตนโพธ์ิ เปนรพ.สต.เครือขาย ขาดสหวิชาชีพ  ทั้ง
เครือขายมี ๖ คน ขาด ๑ คน (ทันตาภิบาล) ตองการไดไปรองรับยูนิตทันตกรรมที่จะไดมา  
  ประธาน  ในสวนของหลักสูตรทันตสาธารณสุข  จัดให รพ.สต.ตนโพธ์ิ 
ตอไปกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ กลุมงานพัฒนาบุคลากร และงานบุคลากรตองทํางานรวมกนั  ไมเชนน้ันจะไมมี
ฐานขอมูลที่ชัดเจน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๗.๕ หัวหนากลุมงานควบคุมโรค แจงวา เดือนหนาจะขอนําเสนอรายละเอียดเรื่องการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก ในสวนของเปาหมายที่สงใหไป  เปนขอมูลจากทะเบียนราษฎร  ขอใหทบทวนและตรวจสอบดู และ
สงกลับมาที ่สสจ.ดวย 
  คุณศรีสุวรรณ  คลายดี  เปาหมายที่สงใหไป มีขอผิดพลาดมาก  เชนบางคนเสียชีวิตไปหลาย
ปแลว ยังมีช่ืออยู บางคนไปอยูที่อื่น คนๆเดียวกันแตงงานเปลี่ยนนามสกุล พิมพช่ือเปน ๒ คน   ขอใหทบทวน
เปาหมายใหมดวย  

 คุณวีรยา  บรรจง  ในสวนของ รพ.สิงหบุรี ก็พบปญหาในเขตเทศบาล เชน ความจริงมีบางคน
อยูตางจังหวัด แตมีช่ือ หาตัวไมพบ  คนสวนใหญเปนคนทํามาคาขาย  เปนอาคารพาณิชย  ควรใชขอมูลจาก
การสํารวจจริง   

 ประธาน  ควรต้ังประเด็นปญหา อุปสรรค ใหสวนกลางไดรับทราบวาทุกแหงมีปญหาคลายกัน 
   

  ปดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๕ น. 
     นางนิตยา  บุญปน 

             ผูสรุปรายงานการประชุม 



 


